



# ข่าวกระทรวงการค้า

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการค้า โทร. 2739783 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 23/2542

วันที่ 4

มีนาคม 2542

## เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร

กระทรวงการค้า ขอเรียนชี้แจงถึงสถานะเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร ที่กระทรวงการค้าได้ทาบตามจากธนาคารพัฒนาเอเชีย - ADB และ กองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลแห่งญี่ปุ่น - OECF ดังนี้

แผนงานปรับโครงสร้างภาคเกษตรเป็นแผนงานซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีหลายวาระด้วยกัน ตั้งแต่เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2541 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักเกณฑ์จะจัดสรรเงินสนับสนุนในวงเงิน 200 ล้านดอลลาร์แก่แผนงานเร่งด่วน รวม 3 แผนงานคือ

1. พัฒนาคุณภาพและจัดการผลผลิตสินค้าเกษตร
2. ส่งเสริมระบบการเกษตรกรรมทางเลือก
3. สนับสนุนชุมชนปลูกป่า

และจะพิจารณาจัดสรรอีก 400 ล้านดอลลาร์ สำหรับแผนงานระยะปานกลาง คือ

1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
2. การลดผลกระทบต่อคนและสังคมในชุมชนและชนบท

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2541 คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับปรุงรายละเอียดโครงการ ภายใต้แผนงานระยะเร่งด่วน 3 แผนงานให้ชัดเจน และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งรัดทำรายละเอียดโครงการตามแผนงานปานกลาง ภายใต้กรอบนโยบาย ที่จะขอกู้เงินจาก ธนาคารพัฒนาเอเชียวงเงิน 400 ล้านดอลลาร์

ในขณะเดียวกันธนาคารพัฒนาเอเชียได้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการโดยส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมาศึกษาและจัดทำกรอบนโยบาย เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยใช้ระยะเวลาระหว่างเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2541 ทั้งนี้ การศึกษาดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานการกำหนดกรอบมาตรการด้านนโยบาย หรือ Policy Matrix ที่ใช้เป็นเงื่อนไขในการกู้เงิน และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้เป็นผู้เจรจาเงื่อนไขต่างๆ โดยกระทรวงการค้าจะทำหน้าที่ประสานงานกับ ธนาคารพัฒนาเอเชีย

ต่อมาธนาคารพัฒนาเอเชียได้ตกลงที่จะเพิ่มวงเงินกู้เดิมจาก 250 ล้านดอลลาร์ เป็น 300 ล้านดอลลาร์ และกระทรวงการค้าได้ทาบตามกับ OECF เพื่อขอให้ร่วมให้กู้แก่โครงการ ดังกล่าวเป็นวงเงิน 300 ล้านดอลลาร์ รวมเป็น 600 ล้านดอลลาร์ เพื่อให้ได้จำนวนตามที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องการ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2542 คณะกรรมการรัฐมนตรีว่าด้วยนโยบายเศรษฐกิจได้พิจารณาถึงความคืบหน้าในการดำเนินการจัดสรรเงินกู้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคเกษตร โดยมีมติเห็นชอบในหลักการกับสาระสำคัญของแผนเร่งรัดการผลิตภาคเกษตรกรรม และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการค้าไปเจรจากับ ธนาคารพัฒนาเอเชีย เรื่องการกำหนดเงื่อนไขเงินกู้ให้เหมาะสม

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2542 กระทรวงการคลังได้รายงานคณะรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าของเงินกู้ เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร และชี้แจงว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการเจรจากรอบมาตรการด้านนโยบายเพื่อการพัฒนา (Development Policy Letter - DPL) และ โดยที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความจำเป็นต้องเบิกเงินกู้ดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อนำเงินมาสนับสนุน แผนงานปรับโครงสร้างภาคเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง จึงได้เสนอร่างหนังสือแสดงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ได้ตกลงกับธนาคารพัฒนาเอเชียต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติในหลักการ การกู้เงินรายนี้ รวมทั้งรายละเอียดของร่างหนังสือแสดงนโยบายเพื่อการพัฒนา และกรอบมาตรการด้านนโยบาย ซึ่งเป็นพันธะที่รัฐบาลจะต้องปฏิบัติ

อย่างไรก็ตามยังมีเงื่อนไขบางประเด็นที่คณะรัฐมนตรีเห็นควรให้มีการเจรจาเพิ่มเติม โดยได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการคลังดำเนินการเจรจาต่อไป จึงถือว่าการกู้เงินครั้งนี้ยังคงไม่เสร็จสิ้นจนกว่าจะมีการตกลงเห็นชอบด้วยกันทั้งสองฝ่าย ถึงประเด็นกรอบมาตรการด้านนโยบายบางประเด็น

---

*Posted 4 Mar 1999*